

XCMG เปิดโครงการฝึกอบรม “Global Excellent Operator” ครั้งที่ 5 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักร

XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของโลก ได้เริ่มต้นโครงการฝึกอบรม Global Excellent Operator ครั้งที่ 5 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 54 คน ได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนมากประสบการณ์

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยเป็นหนึ่งใน 14 โครงการภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมสวัสดิการสาธารณะระดับโลกของ XCMG ในชื่อ “For A Better Life” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรจากทั่วโลกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ XCMG Technician College ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมการขับเคลื่อนเครื่องกลแห่งแรกของบริษัทในประเทศจีน

นายหวัง มิน ประธาน XCMG กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นระยะยาวของ XCMG ที่มีต่อสวัสดิการสาธารณะทั่วโลก เราตั้งเป้าที่จะนำเสนอหลักสูตรอันครอบคลุมให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทุกด้านในการปฏิบัติการเครื่องจักร นอกจากนี้ เรายังต้องการให้พวกเขา们的มีความรู้เพื่อเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ รู้จักรักและเคารพผู้อื่น”

คลาสเรียนใหม่จะแบ่งผู้ฝึกอบรมออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะเน้นไปที่รถขุด ส่วนอีกกลุ่มจะเน้นไปที่เครื่องเจาะหมุน โดยคลาสต่างๆจะใช้เวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่ 8-53 วัน โดยกลุ่มผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการก่อสร้างภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ XCMG ได้เข้าร่วมการแข่งขันสร้างทีม และได้ทำกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม

“โครงการนี้เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรที่มีการปฏิบัติจริงมากที่สุดเท่าที่ผมได้เคยเข้าร่วมมา ผู้สอนที่มีความเป็นมืออาชีพได้ผสมผสานทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ เรายังได้ซึมซับจิตวิญญาณของ XCMG ในแง่ของความเคร่งครัด การปฏิบัติจริง และการให้ความสำคัญกับนวัตกรรม” จ้าว หยุนเฟย ผู้ร่วมโครงการจากบริษัท Anhui Xianyun Machinery Sales Co. Ltd. กล่าว

ขณะที่จ้าว จื่อหลี่ วัย 54 ปี ซึ่งเป็นผู้เข้าฝึกอบรมที่มีอายุมากที่สุดในคลาส กล่าวว่า “ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค แต่วิทยากรได้อธิบายทุกอย่างให้ผมฟังอย่างอดทน และช่วยสอนผมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ผมขอขอบคุณสำหรับประสบการณ์อันมีค่าที่มอบให้แก่เรา”

คลาสอบรมสี่คลาสแรกของโครงการได้อบรมผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรไปแล้ว 207 ราย และวิศวกรบริการจากต่างประเทศ 169 ราย นอกจากนี้ XCMG ยังได้ร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศและวิทยาลัยอาชีวศึกษาท้องถิ่น 54 ราย ในการจัดเวิร์กช็อปฝึกทักษะการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์อีกด้วย

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 74 ปี และปัจจุบันติดอันดับ 7 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 177 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xcmg.com หรือเพจ XCMG ทาง Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn และ Instagram